
sþ. 268. Fyrirspurn [247. mál]
til fjármálaráðherra um áætluð gjöld samkvæmt framlagðri skattskrá.

Frá Skúla Alexanderssyni.

1. Á hve mörg fyrirtæki og einstaklinga í atvinnurekstri þurfti að áætla gjöld á árunum
1983-86 vegna þess að framtöl þeirra bárust ekki skattstjórum fyrir lok framtalsfrests,
sundurliðað á ár og skattumdæmi?

2. Hvert var hlutfall þeirra af framteljendum í atvinnurekstri á hverju ári og eftir
umdæmum?

3. Hve margir af 10 hæstu gjaldendum hvers árs samkvæmt framlagðri skattskrá voru með
áætluð gjöld?

Skriflegt svar óskast.


